

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการทำธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเชื่อมโยงข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งมีการร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ผู้บริหารจึงต้องอาศัยข้อมูลทางการบริหารและข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลทางการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากในช่วงปี 2542 เป็นต้นมาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ๆ เป็นจำนวนมากเพื่อใช้แทนมาตรฐานฉบับเดิมบางฉบับและสำหรับเรื่องที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีซึ่งเป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหาร จึงควรที่จะพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลกระทบต่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบวิชาชีพจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การเข้าร่วมอบรม สัมมนา มาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีใหม่ๆ ที่ออกมา เพื่อจะได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง นอกจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีแล้วสารสนเทศทางการบัญชียังมีความสำคัญเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านบัญชีมีความรวดเร็วมากขึ้นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงต้องมีความสนใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี การค้นหาข้อมูลทางบัญชีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

จากการที่ความรู้ทางการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีทั่วทั้งประเทศรวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพในจังหวัดลำปางซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก มีผู้มาลงทุนซึ่งเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นและจาก

ต่างท้องถิ่น จากข้อมูลเบื้องต้นของพาณิชย์จังหวัด สถานประกอบการมีอยู่ประมาณ 1,361 แห่ง¹ โดยแบ่งเป็นบริษัทจำกัด 396 แห่ง และห้างหุ้นส่วน 965 แห่ง หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี จำนวน 64 แห่ง² สำนักงานรับทำบัญชี ในจังหวัดลำปางที่ทำการจดทะเบียน จำนวน 10 แห่ง³ มีสำนักงานสอบบัญชี 4 แห่ง⁴ และสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางการบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับอาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจำนวน 7 แห่ง⁵ จังหวัดลำปางมีการคมนาคมสะดวกมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีตลอดจนการเติบโตของจังหวัดลำปางมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจในลำปาง โดยผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีควรที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทางการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการพัฒนาด้านบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3. เพื่อศึกษาถึงสถานภาพของการพัฒนาด้านวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบถึงความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. เพื่อทราบถึงปัญหาและเป็นแนวทางในการแก้ไขพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี

¹ ข้อมูลของพาณิชย์จังหวัดลำปาง 15 พฤษภาคม 2543

² ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ จังหวัดลำปาง ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผลสำนักงานจังหวัดลำปาง

³ ข้อมูลของพาณิชย์จังหวัดลำปาง 15 พฤษภาคม 2543

⁴ เรื่องเดียวกัน

⁵ ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ จังหวัดลำปาง ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผลสำนักงานจังหวัดลำปาง

แก่ผู้ประกอบการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางอย่างถูกต้อง

3. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพของการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีและนำไปใช้วางแผนพัฒนาวิชาชีพต่อไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University